



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๓๑/๒๕๖๑

ด้วย นายณัฏพัทธ์ ทองบุญดำรง ผู้ร้อง อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดพิจิตร ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวรัตนา พรานรอด โดยมีได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบ้านของผู้ร้อง และที่บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ ๓ ตำบลสีงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นของนางสาวรัตนา มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงรัฐพัทธ์ ทองบุญดำรง ผู้เยาว์ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน โดยผู้ร้องยินยอมให้ใช้นามสกุลของผู้ร้อง และระบุในหลักฐานการเกิดว่าเป็นบิดา เมื่อออกจากโรงพยาบาลผู้ร้อง และนางสาวรัตนาพร้อมผู้เยาว์ ได้พักอาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้านของนางสาวรัตนา เลขที่ ๑๖๓/๓ หมู่ ๓ ตำบลสีงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร้องได้เลี้ยงดูเอาใจใส่ผู้เยาว์ด้วยความรัก ความผูกพันดีเสมอมา ตลอดจนครอบครัวของผู้ร้อง อาทิ ปู่ ย่า และอา ได้ช่วยกันเลี้ยงดูเอาใจใส่ ให้ความรักผู้เยาว์ โดยช่วยเหลือเรื่องการเงินในการเลี้ยงดู และจัดหาเสื้อผ้า เครื่องใช้ให้กับผู้เยาว์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องมีความประสงค์จะจดทะเบียนรับรองผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง จึงไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรอำเภอหนองเสือ จังหวัดพิจิตร เพื่อขอจดทะเบียนเกี่ยวกับบุตร แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถจัดการให้ได้เนื่องจากผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ต้องให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องเสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ การจดทะเบียนรับรองบุตรของผู้ร้องจึงมีเหตุขัดข้อง ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด เมื่อประมาณปลายปี ๒๕๖๐ ผู้ร้องกับนางสาวรัตนาได้มีปัญหาครอบครัวต่อกันอย่างรุนแรงด้วยเหตุว่านางสาวรัตนาไม่ยอมให้ผู้ร้องนำผู้เยาว์มาพบบิดา มารดา และอา ของผู้ร้องที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดพิจิตร จนบิดา มารดา และอาของผู้ร้องทนความคิดถึงผู้เยาว์ไม่ไหว ต้องขับรถไปหาเองที่จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบกับนางสาวรัตนาได้มีพฤติการณ์ชัดเจนว่าไม่ยอมให้ผู้เยาว์ได้พบกับบิดา มารดา และอาของผู้ร้อง ซึ่งอาจเป็นผลทำให้ผู้เยาว์ต้องได้รับความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต เพราะฐานะครอบครัวฝ่ายผู้ร้องมีฐานะดีกว่าฝ่ายนางสาวรัตนามาก รวมทั้งผู้ร้องก็มีอาชีพและรายได้แน่นอน ซึ่งต่างกับมารดาผู้ร้องที่มีรายได้จากการรับจ้างรายวันไม่แน่นอน และปัจจุบันผู้ร้องได้แยกกันอยู่กับนางสาวรัตนาแล้ว แต่ยังคงเดินทางไปหาผู้เยาว์อย่างสม่ำเสมอด้วยความรักผูกพัน ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอรับผู้เยาว์มาอยู่ในความดูแลของผู้ร้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อความสะดวกในการให้การศึกษาของผู้เยาว์ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้เด็กหญิงรัฐพัทธ์ ทองบุญดำรง ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง เพื่อสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ร้องกับผู้เยาว์สมบูรณ์ตามกฎหมายต่อไป และให้ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของผู้ร้องด้วย

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอผู้ร้องและผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายอารี อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร